

NĂM 2022

Tiếp cận lạc quan

(chinhphu.vn) - Nhìn lại, nền kinh tế Việt Nam 2021 đạt được nhiều kết quả khả quan nhưng vẫn chưa như kỳ vọng. Lần đầu tiên trong lịch sử từ giai đoạn đổi mới, Thành phố Hồ Chí Minh tăng trưởng âm 6,78%, trong khi kế hoạch năm đề ra là tăng trưởng dương 6%. Tuy vậy, vốn là một nền kinh tế đã quen “chống chịu” với xuất phát điểm thấp, Việt Nam vẫn được dự báo tăng trưởng tốt cho năm 2022 và những năm tới, “không phải vì các điều kiện dễ hơn, mà vì chính những thách thức khó hơn”.



Ảnh minh họa

Bất ngờ 2021 và những tín hiệu vui cuối năm

“Việt Nam luôn gây bất ngờ”. Đó là nhận định tổng quát không có gì bất ngờ. Suốt năm 2020, dư luận thế giới đã nhận định lạc quan về kinh tế Việt Nam, chủ yếu dựa trên tình hình kiểm soát tốt dịch Covid-19 năm 2020.

Năm 2021, nhiều báo chí trong khu vực như Straits Times, Asia Times hay Nikkei Asia đều nhận định Việt Nam sẽ tạo ra

những bước đột phá trong bối cảnh các cơ sở công nghiệp khu vực vẫn đóng cửa và nhu cầu đối với các sản phẩm công nghệ và y tế tăng lên, rằng Việt Nam sẽ dẫn đầu tăng trưởng kinh tế khu vực.

Nhưng một bất ngờ ngược lại: Hàng trăm nghìn người bị Covid-19 và con số tử vong đã vượt mức 25.000 người. Lễ cầu siêu quốc gia cho tất cả những người đã mất đêm 19/11/2021 không chỉ dành cho người mất, mà còn cho người sống - những “chủ thể chính” quyết định

nền kinh tế phục hồi như thế nào trong bối cảnh tình hình dịch bệnh vẫn rất khó đoán!

Điều quan trọng nhất hiện nay không phải là hồi tưởng, mà là nhìn phía trước mà đi. Chúng ta chiến đấu cho phục hồi kinh tế không phải vì đã hội đủ các điều kiện thuận lợi kiểu “thiên thời, địa lợi, nhân hòa” trước đây, mà vì chính những khó khăn và thách thức do đại dịch Covid-19 đã gây ra.

Ngày khi khu công nghệ cao ở Thành phố Hồ Chí Minh có các nhà máy tỷ

đô do Samsung Electronics và Intel điều hành khởi động lại, điều mà các nhà điều hành nghĩ tới trước tiên là phòng bệnh và chữa bệnh cho người lao động. Chính quyền cũng cam kết “hỗ trợ để các cơ sở của cả hai công ty hoạt động trở lại”.

Một bệnh viện đã chiến mini tại chỗ được thành lập để điều trị sớm cho những công nhân bị nhiễm. Nỗi lo thiếu hụt lao động không còn nữa khi hàng nghìn lao động về quê tránh dịch đã

quay lại các trung tâm công nghiệp lớn.

Ông Nguyễn Thanh Trung, Chủ tịch tập đoàn Tôn Đông Á, có nhà máy sản xuất tại Bình Dương, nói với chúng tôi qua điện thoại rằng, những ngày cận kề Tết Nguyên đán Nhâm Dần, các nhân viên của ông vẫn bận rộn ngày đêm để lo các lô hàng xuất khẩu. Nhà máy cũng có F0, nhưng đều điều trị tại chỗ và tình hình sản xuất, có chậm theo thời điểm, nhưng vẫn bảo đảm tiến độ.

Giám đốc cơ sở sản xuất khuôn mẫu Đức Hạnh có khoảng 100 công nhân tại Quận 12 (Thành phố Hồ Chí Minh) cho biết, nhà máy của ông không bị đứt gãy suốt năm 2021 đầy khó khăn, nhờ ông đã tổ chức phòng và điều trị tại chỗ thành công cho 18 ca F0. Ông cho rằng, sự bình tĩnh của nhà quản lý (dù là công ty lớn hay nhỏ) là yếu tố chính khi có sự biến như dịch bệnh, hay giãn cách xã hội.

Trong khi đó, với nguồn nhân lực 8.000 người, Công ty Furukawa Electric của Nhật Bản đã hoạt động trở lại. Bảo Nikkei Asia Nhật Bản nhận định rằng, các công ty sản xuất linh kiện điện và điện tử thiết yếu cho ngành công nghiệp ô tô tại Việt Nam cũng đang trở lại mạnh mẽ, góp phần phục hồi chuỗi cung ứng toàn cầu.

An sinh và an dân

Thật ra các doanh nghiệp không ngại các biện pháp nghiêm ngặt, mà điều họ sợ nhất là các biện pháp nửa vời, nay cho mở mai lại đóng, khiến nhiều doanh nghiệp nhỏ tổn công của chuẩn bị, rồi lại rơi vào “tiền thoái lui”.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đã nhắc nhở tính kỷ cương trong điều hành chống dịch, vì nhiều địa phương vẫn cứng nhắc khi Chính phủ có chủ trương

“thích ứng” an toàn với dịch bệnh. Tất nhiên các biện pháp chỉ là ngăn chặn và điều chỉnh mục tiêu bảo vệ con người. Nhưng khi dịch bệnh có thể kiểm soát thì phải linh hoạt thích ứng để phục hồi kinh tế, tạo việc làm, sinh kế cho hàng triệu người lao động đang thấp thóm lo âu “kép”: Lo dịch và lo đói.

Thủ tướng cũng nhấn mạnh tại diễn đàn Quốc hội rằng, muốn phục hồi kinh tế, thu hút đầu tư nước ngoài, chính quyền các cấp từ trung ương đến phường, xã, thôn ấp phải chăm lo đến an sinh xã hội, miếng cơm manh áo của tất cả mọi người. Theo ông, các nhà đầu tư nước ngoài chịu bỏ vốn vào Việt Nam chủ yếu dựa trên hai yếu tố: Ổn định chính trị và con người lao động Việt Nam. Những khoảng trống do Covid-19 tạo ra trong hai năm qua, nếu không có con người lao động Việt Nam vốn cần cù, chịu thương chịu khó, thông minh và sáng tạo thì lấy ai để lấp đầy, lấy ai để chữa lành những vết thương kinh tế và xã hội?

Hiện nay, Chính phủ đang tiếp tục các gói an sinh xã hội cho người lao động để các dây chuyền chạy lại, kết nối chuỗi cung ứng nội địa và toàn cầu. Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung cho biết, trong tổng số người dân di chuyển từ Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía nam về quê, 30% có nhu cầu quay trở lại Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía nam, 30% muốn chuyển đổi việc làm, còn lại “phần đông” muốn ở lại và có việc làm tại quê. Nếu tỷ lệ “phần đông” này được các địa phương tạo điều kiện việc làm, thì đây cũng là cơ hội cho các chính sách giãn dân, giảm tốc độ đô thị hóa của Thành phố Hồ Chí Minh và các đô thị quá tải hiện nay.

Vấn đề đặt ra là cần có kết nối, giới thiệu việc làm cho người lao động quay

trở lại quê, như Thanh Hóa giới thiệu lao động làm việc ở Bắc Ninh, Bắc Giang; tạo việc làm tại chỗ; khuyến khích lao động quay trở lại. Gắn với đó là triển khai chính sách giảm nghèo, cho vay, hỗ trợ người lao động tạo công việc mới ở địa phương.

Tin vui đầu năm là dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam lên hơn 32 tỷ USD. Ai cũng biết, để phục hồi kinh tế, giữ tăng trưởng, vốn chính là máu cho cơ thể mạnh lại sau cơn bạo bệnh. Nếu vậy, các nhà điều hành kinh tế ở các cấp không thể chậm trễ với dòng vốn đầu tư công, để không còn tình trạng như Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng phân nản tại phiên họp Quốc hội cuối năm ngoái: Vốn công giải ngân chậm là do thực hiện, chứ chính sách, luật lệ thông thoáng đủ rồi!

Người lao động đang khát việc làm chắc không muốn nghe tiếp những phân nản như vậy!

Lạc quan để có thêm sức mạnh

Ngay tháng đầu năm 2022, lần đầu tiên trong lịch sử, trên cơ sở đề xuất của Chính phủ, Quốc hội triệu tập phiên họp bất thường để quyết sách về các nguồn lực cho phục hồi kinh tế sau đại dịch đủ. Kết quả, Quốc hội đã thông qua gói tài chính tiền tệ 350.000 tỷ đồng, xem như “chưa từng có trong lịch sử”.

Có 2 vấn đề về thực hiện gói vốn lớn này.

Thứ nhất, nếu bơm vào không đúng cách thì “lợi bất cập hại”. Cái hại phải quan tâm chính là hệ lụy tiêu cực tham nhũng từ bộ máy. Gói kích thích dù lớn đến đâu cũng có đấy, nhưng lòng tham thì không đáy. Những vụ tiêu cực gần đây, ngay trong đại dịch, cho thấy không thể lơ là, buông lỏng cơ chế giám sát

việc sử dụng tài chính. Việc này Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhắc nhở thường xuyên trong các buổi làm việc và trong các kết luận của Thủ tướng Chính phủ. Hơn nữa, trong khi chúng ta chưa có đủ dữ liệu lớn để quản trị gói tiền lớn như vậy một cách hiệu quả nhất có thể, thì kẻ cơ hội sẽ có nhiều lỗ hổng để phạm tội, như vụ Việt Á và CDC Hà Nội trước đây.

Thứ hai là lạm phát. Thủ tướng cũng yêu cầu chính sách phân bổ ngân sách phải được cân nhắc sao cho công bằng. “Tránh tình trạng quan hệ tốt thì được nhiều, quan hệ không tốt thì được ít. Từ đó sinh ra chuyện chạy vạy, bất bình đẳng”.

Thứ hai là lạm phát. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nói trong cuộc họp với Bộ Tài chính ngày 6/1/2022: “Đây là lúc phải thắt lưng buộc bụng hết sức chặt chẽ”. Tất nhiên khi bơm một lượng tiền khổng lồ vào nền kinh tế, rất khó kiểm chế, nhưng có thể “kiểm soát” bằng nhiều chính sách “thắt lưng buộc bụng” linh hoạt.

Bất luận thế nào, năm 2022 vẫn lung linh ánh sáng: 80% dân số Việt Nam trên 18 tuổi đã tiêm 2 mũi vắc-xin, trong khi một điều tra xã hội học được công bố ngày 25/12/2021 của Viện IPSOS rằng, 80% dân số thế giới sẽ được tiêm ít nhất 1 mũi trong năm 2022. Đồng thời biến thể Omicron lan nhanh nhưng không giết người như Delta cũng mang lại ánh sáng hy vọng cho năm mới, khi người đứng đầu WHO tuyên bố: Năm 2022 sẽ hết dịch.

Hãy tiếp cận theo hướng lạc quan để có thêm sức mạnh cho năm mới Nhâm Dần 2022!

TIỀN HẢI

Trước mục tiêu tăng trưởng 13,1%

Khép lại năm 2021, tăng trưởng kinh tế của huyện Tiên Hải đạt 9,9%, tuy cao hơn mức tăng của tỉnh nhưng chưa đạt được mục tiêu đề ra. Ngoài yếu tố khách quan do dịch Covid-19, Tiên Hải thấy còn rất nhiều việc phải làm phía trước. Bài toán cần có lời giải trong năm 2022 là mục tiêu tăng trưởng 13,1%.



Trung tâm phân phối khí tại khu công nghiệp Tiên Hải.

Ảnh: MANH THẮNG

Năm qua, thành công nhất của Tiên Hải là công tác giải phóng mặt bằng và phòng, chống dịch Covid-19 và đẩy mạnh phát triển kinh tế trong tình hình mới. Ông Phạm Ngọc Kế, Chủ tịch UBND huyện cho biết: Giải phóng mặt bằng, không phải bằng khẩu khí của người đứng đầu huyện mà bằng tâm tư của một công dân bình thường biết chia sẻ, biết cảm thông, rằng: Các bác có đường to đi lại nhiều, chứ cháu về

huyện công tác, làm chủ tịch huyện, mỗi tháng cùng lắm cũng chỉ đi vài ba lần. Cháu cũng muốn các bác được đến bù thật nhiều tiền, nhưng phải đúng pháp luật, không thể làm khác được. Nếu trả cho các bác vượt quá mức quy định là làm sai. Với tâm sự từ tấm lòng chân thật đến tận cùng như thế nên công tác giải phóng mặt bằng tuyến đường bộ ven biển của Tiên Hải được đẩy nhanh. Tất nhiên, đó chỉ là những trường hợp cá biệt,

cần thuyết phục có tình, có lý thì dân sẽ nghe thôi.

Bài học lớn nhất trong thành công của công tác giải phóng mặt bằng là cả hệ thống chính trị vào cuộc, ở Tiên Hải chưa từng có khái niệm: Đây là việc của chính quyền, để ủy ban lo... Đồng chí Bí thư Huyện ủy Phạm Hồng Tùng cũng thường xuyên xắn tay vào làm, không rạch rời việc của anh, việc của tôi, dường như sự chung vai gánh vác của lãnh đạo huyện đang nhân lên sức mạnh nội

lực để Tiên Hải vượt qua một năm đầy thách thức và muôn vàn những khó khăn như năm 2021. Tôi cũng được biết tiến độ các dự án, nhất là dự án trọng điểm ở Tiên Hải làm rất nhanh như: Hoàn thành giải phóng mặt bằng toàn tuyến đường bộ ven biển, giao đất sạch cho nhà đầu tư, chỉ đạo tháo gỡ một số nút thắt dự án đường 221A. Tập trung quyết liệt, linh hoạt công tác giải phóng mặt bằng khu công nghiệp Tiên Hải, khu công nghiệp - dịch vụ Hải Long, cánh đồng Rộc, khu Đông bảo đảm tiến độ giao mặt bằng cho nhà đầu tư hạ tầng... Triển khai quy hoạch xây dựng Khu kinh tế Thái Bình được Tiên Hải làm với tinh thần tích cực, hiệu quả. Tổ chức lấy ý kiến các cơ quan chuyên môn và đại diện cộng đồng dân cư khu công nghiệp - đô thị - dịch vụ Trà Xuyên, khu phố biển Đông Châu, khu đô thị Đông Minh; báo cáo Tỉnh ủy, UBND tỉnh xin tiếp nhận tài trợ sản phẩm quy hoạch chi tiết khu du lịch, dịch vụ vui chơi - giải trí Đông Châu Waving tại xã Đông Minh... Chính nhờ làm tốt công tác giải phóng mặt bằng mà Tiên

Hải rảnh tay lo việc chống dịch Covid-19 hết sức hiệu quả và sáng tạo. Chủ tịch UBND huyện Phạm Ngọc Kế nhớ lại cái đêm thức trắng để đón 300 người dân Tiên Hải về từ Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam trong trật tự, an toàn, không ồn ào, không gợn điều gì lo lắng cho người dân. Ban chỉ đạo, tổ công tác, tổ tuần tra, tự quản, tổ Covid-19 cộng đồng ở cả hai cấp hoạt động hiệu quả, chăm lo an sinh cho người dân, đẩy mạnh tiêm chủng, khoanh vùng dập dịch với tinh thần nhanh, hiệu quả. Dù cho dịch bệnh như thế mà mục tiêu tăng trưởng của huyện Tiên Hải vẫn cao hơn mức tăng trưởng của tỉnh, nhiều chỉ tiêu chủ yếu vượt kế hoạch đề ra. Sản xuất nông nghiệp cơ bản được duy trì ổn định trên cả ba lĩnh vực: trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản. Y tế, giáo dục, văn hóa, truyền thông đạt kết quả khá tốt trong điều kiện mới, công tác cải cách hành chính theo phương án

5 tại chỗ được người dân và doanh nghiệp đánh giá cao về tính hiệu quả. Nói đến đây, Chủ tịch UBND huyện Tiên Hải nhớ lại chủ trương 5 rõ: rõ việc, rõ người, rõ trách nhiệm, rõ tiến độ, rõ kết quả... góp phần làm cho guồng máy hoạt động của bộ máy chính quyền nhịp nhàng và cán bộ, công chức làm việc hiệu quả hơn.

Dường như không muốn nói nhiều về những thành công của năm 2021, Chủ tịch UBND huyện Phạm Ngọc Kế chuyển sang chuyện của trước mắt - năm 2022. Làm gì để thực hiện được mục tiêu tăng trưởng 13,1% trở lên? Phải xem xét thật nghiêm túc những yếu kém, tồn tại của năm cũ, không đánh giá đúng mình, cứ say sưa với thành công sẽ tự lùi và phải trả giá. Trước mắt, huyện tập trung cao cho phòng, chống dịch, chuẩn bị tốt các điều kiện cho công tác giao, nhận quân năm 2022.

PHẠM VIỆT THANH
(Thành phố Thái Bình)



Thi công tuyến đường 221A.

Ảnh: NGUYỄN THỜI

HƯNG HÀ Phát động doanh nghiệp thi đua sản xuất, kinh doanh năm 2022



Các đồng chí lãnh đạo huyện Hưng Hà thăm, động viên doanh nghiệp ra quân sản xuất đầu năm.

Sáng ngày 7/2, huyện Hưng Hà tổ chức phát động doanh nghiệp thi đua sản xuất, kinh doanh năm 2022 tại Xí nghiệp May Hưng Hà (Tổng công ty May 10).

Do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp trên địa bàn huyện Hưng Hà thời gian qua gặp không ít khó khăn, thách thức. Tuy nhiên, các doanh nghiệp đã nỗ lực thực hiện quyết liệt, hiệu quả các giải pháp vừa phòng, chống dịch Covid-19 vừa duy trì ổn định sản xuất, kinh doanh, góp phần không nhỏ vào sự phát triển kinh tế - xã hội của huyện.

Tại lễ phát động, UBND huyện đã kêu gọi các doanh nghiệp tiếp tục thi đua đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm cho người lao động; yêu cầu Hiệp hội Doanh nghiệp huyện cần chủ động giúp các doanh nghiệp xây dựng chiến lược sản xuất, kinh doanh, xây dựng thương hiệu, mở rộng thị trường, xây dựng hình ảnh mới doanh nhân thành đạt gắn với văn hóa doanh nghiệp, doanh nhân. Các doanh nghiệp cần tích cực hợp tác, liên doanh liên kết mở rộng thị trường, quy mô sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm; tiếp tục sản xuất, kinh doanh gắn với việc phòng, chống dịch Covid-19, tránh tư tưởng chùn quan, lơ là làm ảnh hưởng đến tình hình phát triển kinh tế của huyện. Huyện Hưng Hà sẽ tập trung thực hiện nhiều giải pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp giúp doanh nghiệp yên tâm đầu tư phát triển sản xuất.

Ngay sau lễ phát động, các đồng chí lãnh đạo huyện Hưng Hà đã trồng cây lưu niệm tại Xí nghiệp May Hưng Hà và đi thăm, động viên, tặng quà một số doanh nghiệp trên địa bàn.

THANH THÙY